
 

Y Pwyllgor Deisebau 

 

Lleoliad:  
 

 

  

Dyddiad:  
 

  

Amser:  
 

  

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

 

Cofnodion Cryno: 

 

  

Aelodau’r Cynulliad:  

 

 

  

Tystion:  

 

 

  

Staff y Pwyllgor:  

 

 

 

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.  

 

 
 

 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at: 

 

 y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a’r 

 holl Fyrddau Iechyd Lleol  

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb. 

http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_04_02_2014&t=0&l=cy
http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1310


 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn ei farn am y ddeiseb. 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at: 

 

 y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a  

 Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb. 

 

Cytunodd Joyce Watson AC i roi copi i'r Pwyllgor o ohebiaeth ddiweddar a dderbyniodd 

yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Cynulliad, sy'n ymwneud â'r materion yn y ddeiseb.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y deisebau a chytunodd i: 

 

 gau deiseb Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod, ond i ysgrifennu at Fwrdd 

Iechyd Hywel Dda yn gofyn am eglurhad ynghylch y gwasanaeth newydd sydd i'w 

ddarparu mewn perthynas â'r angen i fod wedi cofrestru gyda meddyg teulu; 

 ceisio barn y deisebydd yn dilyn datganiad y Gweinidog ynghylch yr uned 

newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili, ac  

 ar awgrym y deisebydd, gohirio trafodaeth bellach ar y ddeiseb Achub ein 

Gwasanaethau hyd nes y bydd canlyniad yr adolygiad barnwrol yn hysbys. 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i glywed barn 

y deisebwyr am lythyr y Gweinidog. 

 

 ŵ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am ymateb i lythyr gwreiddiol y 

Pwyllgor; 



 rhoi gwybod i Antoinette Sandbach AC am y cynnydd ar y ddeiseb, o ystyried ei 

diddordeb yn y maes hwn. 

 

 ŵ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 gadw golwg tan yr adolygiad o'r rheoliadau presennol; ac 

 anfon copïau at y Gweinidog o'r holl ymatebion a ddaeth i law gan y deisebydd 

a'r rhanddeiliaid yn ystod y drafodaeth ar y ddeiseb i helpu gyda'r adolygiad. 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:  

 

 gau'r ddeiseb yn sgîl datganiad y Gweinidog nad oes llawer rhagor y gellir ei wneud, 

ac  

 ysgrifennu at Gyngor Sir Caerfyrddin yn mynegi pryder ynghylch ei ymateb i'r 

Pwyllgor.  

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn 

Cyngor Dinas Caerdydd am y cynigion a'r model cyfranogiad a amlinellwyd gan Tennis 

Cymru, ac i ofyn a fyddai’n barod i ystyried gweithio gyda Tennis Cymru yn y modd a 

awgrymir yn y llythyr at y Pwyllgor.  Nododd Aelodau'r Pwyllgor hefyd y byddent, pe 

byddai hynny'n angenrheidiol, ar gael ar gyfer cyfarfod gyda Chanolfan Tennis 

Abertawe.   

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb.  Er bod Pwyllgor Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog i fod i ystyried rhestru'r safle yn lleol ar 7 Chwefror, cafwyd ar 

ddeall bod hyn bellach wedi'i ohirio am fis.  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at  Barc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa. 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am y 

wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd ar ôl i Gyngor Partneriaeth y Gweithlu ystyried y 

mater ym mis Mawrth. 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i glywed barn 

y deisebwyr ac aros am gadarnhad gan y Gweinidog o'r camau y mae'n bwriadu eu 

cymryd. 

 

 

 

 

 



 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y deisebau a chytunodd i gynnal 

‘ymchwiliad’ byr ar y mater hwn.   

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan 

na chafwyd ymateb gan y deisebydd.  

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 ofyn i'r Gweinidog am ei ymateb i sylwadau pellach y deisebydd; ac  

 anfon copi at y deisebydd o'r trawsgrifiad o'r ddadl ddiweddar yn y Cyfarfod 

Llawn a chopi o ddatganiad ysgrifenedig y Prif Weinidog ar 3 Chwefror.  

  

 
 

 

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig. 

 

  

 

Trafododd yr Aelodau Flaenraglen Waith y Pwyllgor.  

 

 


